

Số: /BC-SDL

Ninh Bình, ngày tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống mại dâm năm 2021

Sở Du lịch nhận được văn bản số 2139/LĐT BXH-PCTNXH ngày 16/11/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống mại dâm năm 2021. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Du lịch báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 10/03/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về thực hiện công tác phòng chống mại dâm năm 2020, Sở Du lịch đã ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác phòng chống mại dâm.

Nhận thức được tầm quan trọng và những hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội và phát triển du lịch nên Sở Du lịch đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng thực hiện nghiêm nếp sống văn minh du lịch và phổ biến Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan thường xuyên xuyên khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm, và kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh có khoảng 300 trên tổng số 690 cơ sở lưu trú đang hoạt động, với 1.500 trên tổng số 3.800 lao động đang làm việc trong các cơ sở lưu trú.

Trong năm 2021, Sở Du Lịch đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động lưu trú du lịch, trong đó tiến hành kiểm tra xác xuất 57 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại các huyện, thành phố. Qua kiểm tra thực tế, Sở Du lịch nhận thấy hầu hết các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm các quy định nhà nước về kinh doanh lưu trú du lịch và không có đơn vị nào tổ chức hoạt động mại dâm.

II. Thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống mại dâm trong lĩnh vực du lịch nên thời gian qua không để xảy ra các vụ việc liên quan đến mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao. Do đó trong những năm qua du lịch đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Công tác quy hoạch phát triển du lịch; quản lý, bảo tồn Di sản; đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được quan tâm; ANTT, VSMT, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được cải thiện, tạo ấn tượng, hình ảnh tốt với du khách trong và ngoài nước khi đến với Ninh Bình.

2. Khó khăn, hạn chế

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch còn chưa kịp thời và sâu rộng, nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế.

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa coi trọng và quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm có lúc còn buông lỏng, chưa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc chứa chấp và mua bán mại dâm.

3. Nguyên nhân

Đại dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020 đến nay đã ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phòng ngừa mại dâm, công tác thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Vẫn còn kỳ thị của xã hội đối với người bán dâm, đa phần người bán dâm có trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh gia đình đặc biệt,... do đó, việc tiếp cận để hỗ trợ cho nhóm đối tượng này rất khó khăn.

Nguồn lực dành cho công tác phòng, chống mại dâm chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ chỉ được thực hiện lồng ghép hoặc trong một thời điểm nên hiệu quả hạn chế.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm; Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 10/03/2020

của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về thực hiện công tác phòng chống mại dâm năm 2020

Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong kinh doanh du lịch. Nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có các hành vi chứa chấp mua bán mại dâm.

2. Đề xuất kiến nghị

Đề nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm; tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho đội ngũ công tác viên, tuyên truyền viên ở các cấp.

Đầu tư kinh phí, nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống mại dâm đặc biệt là các đội thông tin lưu động, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống mại dâm năm 2021

Sở Du lịch trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Lưu: VT, QL DL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Duy Phong